
รายงานการประชุมสภาการศึกษา 
คร้ังที่ 2/2549 

วันพธุที่ 5 เมษายน 2549  เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมสิปปนนท  เกตุทัต 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

______________________________ 
 
กรรมการที่มาประชุม 

1. รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ      ประธาน 
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชวีศึกษา    กรรมการ 
3. ปลัดกระทรวงวฒันธรรม      กรรมการ 
4. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา     กรรมการ 
5. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      กรรมการ 

 (นางมัณฑนา  ศังขะกฤษณ  รองปลัดกระทรวงฯ แทน) 
6. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กรรมการ 

 (นางอารีรตัน วฒันสิน รองเลขาธิการฯ แทน) 
7. เลขาธิการคุรุสภา       กรรมการ 
8. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน   กรรมการ 

   คุณภาพการศึกษา 
9.  ปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย  กรรมการ 

  (นางกานดา  วชัราภัย รองปลัดกระทรวงฯ แทน) 
10.  ปลัดกระทรวงแรงงาน      กรรมการ 

  (นายไพศาล  พฤฒิพร รองปลัดกระทรวงฯ แทน) 
11.  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    กรรมการ 

  (นางสาวสุจินดา  โชตพิานิช รองปลัดกระทรวงฯ แทน) 
12.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย      กรรมการ   

  (นายไพรัตน  สกลพันธุ ผูตรวจราชการกระทรวงฯ แทน) 
13.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 

 (นางอัญชลาภรณ ศิริวรรณ  
   รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานตางประเทศ แทน) 
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14.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ กรรมการ 
  (นางสุวรรณี  คํามัน่ ทีป่รึกษาดานนโยบายและแผนงาน แทน) 

15.  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา    กรรมการ 
    (นายสมพงษ ชาตะวิถ ีอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา แทน) 

16.  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ     กรรมการ 
  (นางสาวพจมาน เครือสินธุ  
   ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานสังคม 1 แทน) 

17.  นางสาวจันทรเพ็ญ  แกวเชียงใต    กรรมการ 
18.  นายมานะ    สุดสงวน    กรรมการ  
19.  นายนุชากร    มาศฉมาดล    กรรมการ 
20.  นายประเวศ   พุมพวง    กรรมการ 
21.  นายธนา   เบญจาทิกุล    กรรมการ 
22.  นายวิทธยา   บริบูรณทรพัย    กรรมการ 
23.  นายวินัย     สะมะอุน     กรรมการ 
24.  นายพงษ   ตนานนท    กรรมการ 
25.  ผูชวยศาสตราจารยเลขา   ปยะอัจฉริยะ    กรรมการ 
26.  ศาสตราจารยสุมน  อมรวิวฒัน    กรรมการ 
27.  รองศาสตราจารยชนะ กสิภาร     กรรมการ 
28.  นายอําพล   จินดาวัฒนะ    กรรมการ 
29.  นางมลิวัลย    ธรรมแสง    กรรมการ 
30.  นายทองอยู   แกวไทรฮะ    กรรมการ 
31.  ศาสตราจารยวิจิตร   ศรีสอาน    กรรมการ  
32.  นายสุวัฒน   เงินฉํ่า     กรรมการ 
33.  ศาสตราจารยวิรุณ  ตั้งเจริญ    กรรมการ 
34.  นายพิสิฐ   เจริญวงศ    กรรมการ 
35.  นายสมชัย   วุฑฒปิรีชา    กรรมการ 
36.  รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ   กรรมการ 
37.  ศาสตราจารยยงยุทธ  ยุทธวงศ    กรรมการ 
38.  นายพิสิษฐ   ณ พัทลุง    กรรมการ 
39.  นายสุทธินันท   ปรัชญพฤทธิ์    กรรมการ 
40.  นายพารณ   อิศรเสนา  ณ อยุธยา   กรรมการ 
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41.  นายนิพนธ    สุรพงษรักเจริญ   กรรมการ 
42.  นายมานิจ   สุขสมจิตร    กรรมการ 
43.  นายอมเรศ   ศิลาออน    กรรมการ 
44.  นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ   กรรมการ 
45.  นางจรวยพร   ธรณินทร    กรรมการ 
46.  เลขาธิการสภาการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

 (นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการฯ แทน) 
 
กรรมการที่ไมมาประชุม 

1. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    ติดราชการ 
2. พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมมจติโต)       ปฏิบตัิศาสนกิจ 
3. พระราชเมธาภรณ (แสวง ธมเมสโก)        ปฏิบตัิศาสนกิจ 
4. พระราชครวูามเทพมุน ี         ปฏิบตัิศาสนกิจ 
5. ศาสตราจารยทักษิณา  สวนานนท    ติดราชการ 
6. นางพริ้มพราย   สุพโปฎก    ติดภารกิจ 
7. นายวิศิษฐ   ศรีวิชัยรัตน    ติดภารกิจ 
8. นายเกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์            ติดภารกิจ 
9. นายวีระชัย   วรรณึกกุล    ติดภารกิจ 
10. นายมนู   อรดีดลเชษฐ    ติดภารกิจ 
11.  ศาสตราจารยชัยอนันต สมุทวณิช    ติดภารกิจ 
12.  นายกฤษณพงศ  กีรติกร     ติดราชการ 
13.  นายวิทยา   มานะวาณชิเจริญ   ติดภารกิจ 

 
ผูเขารวมประชุม 
   หนวยงานที่เก่ียวของ 

1. นายปยะบุตร ชลวจิารณ             ทีป่รึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวเจือจันทร จงสถติอยู         ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. นางสาวกุลวิตรา  ภังคานนท        นักวิชาการศึกษา 8 ว. สํานักงานรัฐมนตรี ศธ. 
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   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
     1. นางรุงเรือง     สุขาภิรมย        ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมนิผลการศกึษา 
     2. นางนิรมล     กิตตวิิบูลย       รก.ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา 
     3. นางสาวจิรพรรณ   ปุณเกษม       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ 
     4. นางสรุางค  โพธิพ์ฤกษาวงศ       ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา 
     5. นางสทุธศรี     วงษสมาน        ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา 
     6. นางสาววฒันา     อาทิตยเที่ยง      ผูอํานวยการสํานักวจิัยและพฒันาการศึกษา 
      7. นางเกื้อกูล   ชั่งใจ            นักวิชาการศึกษา 8ว. 
      8. นายกองเกียรต ิ สหวรรณางกรู                   นักวิชาการศึกษา 8ว. 
     9. นางสาวประภาพรรณ ไชยวงษ        นักวิชาการศึกษา 8ว. 
    10. นางเพ็ญจนัทร  นครอินทร            นักวิชาการศึกษา 8ว. 
    11. นางเพ็ญพรรณ   จิตตะเสนีย        นักวิชาการศึกษา 8ว. 
    12. นางโสภณา  ตาแกว         นักวิชาการศึกษา 8ว. 
    13. นางสาวสมรัชนกีร  อองเอบิ           นักวิชาการศึกษา 8ว. 
  
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2549 
 กรรมการและเลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบวา  ฝายเลขานุการไดจัดสง
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2549  ใหกรรมการทุกทานพิจารณารับรองแลว โดยมี
กรรมการขอแกไข และฝายเลขานุการไดปรับแกเรียบรอยแลว 
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2549 โดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพื่อพิจารณา   
3.1 ราง แผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. (นางสุทธศรี วงษสมาน) 
รายงานโดยสรุปวา สืบเนื่องจากรัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาเอกชน
และมีนโยบายในการสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษา โดย
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 มาตรา 43 รวมถึง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545  กําหนดใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยระบุไวในมาตรา 43  
มาตรา 45 และมาตรา 46 
 ดวยเหตุนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จึงไดดําเนินการ
ประเมินผลการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน เสนอตอ
สภาการศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 1/2548  เมื่อวันจันทรที่ 31 มกราคม 2548 โดย
ที่ประชุมมีมติใหนําไปพิจารณาพัฒนานโยบายการมีสวนรวมของเอกชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

สืบเนื่องจากมติดังกลาว สกศ.จึงไดจัดทํา ราง แผนยุทธศาสตรสงเสริมการมี
สวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอรางแผนยุทธศาสตรฯ 
ดังกลาวตอคณะอนุกรรมการ สภาการศึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษาพิจารณา
แลว 2 ครั้ง  ซึ่งที่ประชุมมีมติใหนําเสนอสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาตอไป  

รางแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้  

สภาพการจัดการศึกษาของเอกชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน 
ดานปริมาณพบวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนมีทั้ง
ประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา (ปวช.) ขอมูลในปการศึกษา 2548 พบวามี
โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบจํานวน 3,753 โรง มีนักเรียน
เอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,165,998 คน  และในชวงปการศึกษา 
2538-2548 พบวาสัดสวนนักเรียนภาคเอกชนมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเล็กนอยในเกือบทุก
ระดับการศึกษา โดยในป 2548 สัดสวนนักเรียนภาคเอกชนระดับกอนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ เปน
รอยละ 28 17 12 และ 10 สวนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษามี
สัดสวนเปนรอยละ 37  สําหรับการมีสวนรวมของเอกชนในการชวยแบงเบาภาระใน
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การจัดการศึกษาของรัฐพบวาในป 2545 โรงเรียนเอกชนชวยลดภาระงบประมาณ
ของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานถึง 22,508.1 ลานบาท  

สวนดานคุณภาพการศึกษา พบวา คาคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2546-
2547 ของโรงเรียนเอกชนสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมทั้ง
ประเทศในทุกรายวิชา  และจากผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประจําป 2547 พบวารอยละของโรงเรียนเอกชนที่
มีคุณภาพดีมีสัดสวนสูงกวาคาเฉล่ียของสถานศึกษาโดยรวมทั้งประเทศ ทั้งมาตรฐาน
ดานผูเรียน ดานครูและดานผูบริหาร  

ดานการสงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชน  รัฐโดยสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ไดสงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชนใน
ดานตางๆ ดังนี้ การอุดหนุนดานการเงิน เชน อุดหนุนคาใชจายรายหัว คาอาหาร
เสริม (นม) และคาอาหารกลางวัน  การจัดสวัสดิการครูใหญและครู โดยมีกองทุน
สงเคราะหครูใหญและครู  การใหสิทธิประโยชนทางภาษี ไดแก ยกเวนภาษีเงินได
จากการดําเนินกิจการของโรงเรียน ยกเวนอากรนําเขาสื่อและอุปกรณ  การจัดหา
แหลงเงินทุน เชน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะห กองทุนเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาดานวิชาการ  เชน การพัฒนาครู 
ผูบริหาร บุคลากรของโรงเรียนเอกชน  

ปญหาการจัดการศึกษาเอกชน   พบวามีประเด็นปญหาสําคัญดังนี้  
1) นโยบายของรัฐตอการมีสวนรวมของเอกชนยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ทํา
ใหกระทบตอการรับนักเรียนของเอกชน  2) ราง พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชนฉบับใหม
ลาชา กฎ ระเบียบ มีลักษณะควบคุมมากกวาสงเสริม ทําใหโรงเรียนเอกชนขาดอิสระ
ความคลองตัว 3) การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวไมสอดคลองกับคาใชจายที่เปนจริง 
ทําใหมีรายไดไมเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง 4) การเรียกเก็บภาษีโรงเรือนไมเปนธรรม การขอยกเวนอากรนําเขาสื่อ/
อุปกรณมีข้ันตอนยุงยาก ลาชา การสนับสนุนการศึกษาแกโรงเรียนเอกชนไมสามารถ
นําคาใชจายไปหักเปนคาลดหยอนภาษี 5) การเรียกบรรจุครูภาครัฐมีผลกระทบตอ
การเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน 6) การพัฒนาครูและบุคลากรของเอกชนยัง
ไมไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง 7) การนําเขาครูตางชาติมีข้ันตอนยุงยาก ลาชา  

 สาระสําคัญของรางแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย วิสัยทัศนที่ตองการใหเอกชนมีสวนรวมจัด
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การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวารอยละ 25 ภายในปการศึกษา 2551 พันธกิจที่สําคญั
คือการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนใหมีสวนรวมจัดการศึกษาเพิ่มข้ึนและ
ติดตาม ตรวจสอบ กํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  โดยมี
เปาหมายสัดสวนผูเรียนภาคเอกชนป 2551 รวมทุกระดับไมนอยกวารอยละ 25  และ
ยุทธศาสตรสําคัญ 5 ยุทธศาสตร ดังนี้   
  1) กําหนดมาตรการภาครัฐที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มสัดสวนผูเรียนภาคเอกชน  
  2) สนับสนุนดานการเงินแกสถานศึกษาเอกชนใหเหมาะสมเปนธรรม  
  3) ลดหยอน/ยกเวนภาษีใหสิทธิประโยชนแกสถานศึกษาเอกชน  
  4) สงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  5) ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษาเอกชน 
  ทั้งนี้ ในแตละยุทธศาสตรไดกําหนดมาตรการเรงดวนและผูรับผิดชอบไวอยาง
ชัดเจน เพื่อใหสามารถนํารางแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมตอไป 
  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอเสนอรางแผนยุทธศาสตรสงเสริมการ
มีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อโปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และมอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของใน ศธ. รับไปดําเนินการ และนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป 
  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3.1)  
 
การพิจารณา 

นายมานิจ สุขสมจิตร  เห็นดวยกับมาตรการการสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา เนื่องจากปจจุบันการจัดการศึกษาของเอกชนนั้น ยังมีขอขัดของ
บางประการ เชน ระเบียบของกรมสรรพากร ยังไมเอื้อตอการบริจาคที่ดินเพื่อสราง
โรงเรียนหรือสรางอาคารเรียน เนื่องจากการคิดคํานวณคาที่ดินบริจาคที่จะสามารถ
นําไปหักลดหยอนภาษีไดนั้นคิดคํานวณ ณ วันที่ซื้อที่ดิน ซึ่งมีราคาต่ํากวาราคา
ประเมินปจจุบัน  ในขณะที่การโอนที่ดินคํานวณตามราคาประเมิน ทําใหเกิดความไม
เปนธรรมกับผูบริจาค  

 นายวินัย  สะมะอุน  เสนอความเห็นในประเด็นการบริจาคที่ดินเชนเดียวกันวา
กฎระเบียบเรื่องการบริจาคที่ดินในการสรางโรงเรียนของรัฐที่กําหนดใหตองมีการโอน
หรือแบงโฉนดที่ดินเปนของรัฐนั้น  บทบัญญัติของศาสนาอิสลามไมสามารถทําได 
เพราะไดกําหนดไววาเมื่อบริจาคที่ดินใหมัสยิดแลวจะไมสามารถนําไปใหกับ
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หนวยงานอื่นใดได  ดังนั้นแนวทางการแกปญหาดังกลาว อาจกําหนดใหมีระยะเวลา
ในการใชที่ดินโดยไมตองเปนการบริจาคให ซึ่งจะทําใหไมผิดตอบทบัญญัติของ
ศาสนา  

 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (คุณพรทิพย จาละ) ชี้แจงกรณียุทธศาสตร
ที่ 5 เรื่องการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา
เอกชน ที่เสนอใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรงพิจารณารางพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. .... เพื่อใหมีการบังคับใชแทนพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2525 โดยเร็ววา การตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. .... นั้น 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปพ.ศ. 2545  และแลว
เสร็จในป 2546 โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาใหความเห็นชอบกับรางที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแกไขแลว  แตสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการไมเห็นชอบกับราง พ.ร.บ.ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแกไข  
และนํารางพ.ร.บ. ดังกลาวเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอแกไขหลักการ ทําใหลาชาไป
อีกระยะหนึ่ง และในชวงปลายปพ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีไดสงหลักการที่แกไขใหมให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งขอเท็จจริงในทาง
ปฏิบัติเมื่อดําเนินการถึงข้ันตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการสามารถดําเนินการตอไปไดทันที 
เนื่องจากเปนความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการแลว  แตเมื่อกระทรวงศึกษาธิการสง
รางดังกลาวมาใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแลวพบวามีการแกไขในหลักการสําคัญ  ซึ่งมี
ผลกระทบกับโครงสรางการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการและมีผลกระทบ
กับกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการฉบับอื่นๆ อีกหลายฉบับ จึงทําใหการพิจารณา
ยังไมแลวเสร็จ 
 หลักการตามพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติมาตรา 38 และมาตรา 45 นั้น การ
กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับรวมทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนาที่ของเขต
พื้นที่การศึกษา ตามโครงสรางใหมของกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหกระทรวงศึกษาธิการ 
ไมมีหนวยงานสวนภูมิภาค เชน ศึกษาธิการอําเภอ หรือศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเคยอยู
ในการกํากับดูแลของผูวาราชการจังหวัดเหมือนในอดีต ผูวาราชการจังหวัดจึงไมมี
อํานาจในเรื่องการขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนเอกชนไดเหมือนเดิม  แตราง พ.ร.บ.
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. .... ที่กระทรวงศึกษาธิการแกไขลาสุด ตองการใหมีการ
คณะกรรมการสวนจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน มีผูแทนหนวยงาน
ตางๆ ที่ไมไดเกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการเปนกรรมการ และ
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มีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําหนาที่เปนเลขานุการ ซึ่งไมสอดคลอง
กับพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ และพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
และถาเปนไปไดจะขอเชิญปลัดกระทรวงศึกษาธิการมารวมหารือแนวทางในการแกไข
ปญหาดังกลาว เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนเอกชนประสบปญหาในการดําเนินงานมาก  

 นายสมชัย วุฑฒิปรีชา  มีขอสังเกต 2 ประการ ดังนี้ 
 1) สภาพปจจุบันโรงเรียนเอกชนมีลักษณะแตกตางกัน 2 ประเภท ซึ่งรัฐควรมี
มาตรการในการดําเนินงานในลักษณะที่แตกตางกัน กลาวคือโรงเรียนเอกชนประเภท
แรกเปนโรงเรียนเอกชนที่ตั้งข้ึนและเปนสวนที่มีความจําเปนในการใหโอกาสกับ
เยาวชน เนื่องจากในพื้นที่บางแหงโรงเรียนของรัฐไมสามารถใหบริการไดครบตาม
จํานวนนักเรียน ทําใหมีเด็กจํานวนหนึ่งมีความจําเปนตองเขาเรียนโรงเรียนเอกชน 
สําหรับโรงเรียนประเภทที่ 2 ซึ่งเปนโรงเรียนที่ผูปกครองมีความพรอม ยินดีจะสงบุตร
หลานเขาเรียน  แมวาจะมีโรงเรียนของรัฐใหบริการในพื้นที่อยูแลวอยางเพียงพอ 
 2) ควรพิจารณากําหนดมาตรการในการดําเนินการของรัฐที่จัดใหกับ
สถานศึกษาเอกชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเทียบเคียงไดกับที่จัดใหกับ
การศึกษาเอกชนในระดับอุดมศึกษาซึ่ งมีความกาวหนาในการดําเนินงาน
คอนขางมาก  

 ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ  เสนอความเห็นวานอกจากการกําหนด
ยุทธศาสตรและมาตรการเพื่อเพิ่มสัดสวนผูเรียนภาคเอกชนใหไดตามเปาหมายเชิง
ปริมาณที่กําหนดแลว  ควรกําหนดยุทธศาสตรหรือมาตรการเพื่อรักษาคุณภาพของ
สถานศึกษาเอกชนเพิ่มข้ึนดวย เพื่อใหสถานศึกษาเอกชนมีคุณภาพที่เหมาะสม   

 นายอมเรศ  ศิลาออน  เสนอความเห็นดังนี้ 
 1) ควรกําหนดเปาหมายใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใน
สัดสวนที่สูงไวเพื่อใหมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสังคมไดมาก เชน การกําหนดสัดสวน
ผูเรียนของภาครัฐกับเอกชนทุกระดับตองไมนอยกวารอยละ 25 ในป 2551 นั้น มี
ความเห็นวาเปนสัดสวนที่นอยเกินไป โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาควรกําหนด
สัดสวนภาครัฐตอภาคเอกชนเปน 70 : 30  รวมทั้งมัธยมศึกษาสายอาชีวศึกษาควร
กําหนดสัดสวนภาครัฐตอภาคเอกชนเปน 50 : 50  เพราะอาชีวศึกษานับวาเปน
เครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความสามารถในการแขงขันระดับโลกได  
และการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาของเอกชนคอนขางมีความพรอม  และสามารถ
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ชวยแบงเบาภาระงบประมาณของรัฐได  ดังนั้นจึงควรมีมาตรการจูงใจใหเอกชนเขา
มามีสวนรวมในจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาใหมากขึ้น 
 2) รัฐไมควรกําหนดหรือใหมีการควบคุมอัตราคาเลาเรียนในสถานศึกษา
เอกชน เพราะการควบคุมจะไมกอใหเกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา แตสิ่งที่ควร
ดําเนินการคือมาตรการเพื่อควบคุมคุณภาพของโรงเรียนและครู ซึ่งเปนหัวใจสําคัญ
ของการจัดการศึกษา  
 3) รัฐควรควบคุมการจัดการศึกษาของเอกชนในเชิงนโยบายโดยกําหนด
มาตรการในการควบคุมใหนอยที่สุด และควรเปนกฎระเบียบที่สงเสริมการจัด
การศึกษาของเอกชน  ซึ่งควรเปนเรื่องที่งายตอการปรับปรุงการจัดการศึกษา เพื่อให
เกิดการพัฒนาไดทันสถานการณในโลกของการเปลี่ยนแปลงยุคปจจุบัน 
 4) สถาบันที่มีภารกิจในการพัฒนาครู อาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา
ของเอกชน ควรมีลักษณะที่คลองตัวในการดําเนินงาน และไมเปนระบบราชการซึ่งจะ
ทําใหการพัฒนาดังกลาวทําไดยาก 

 นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ  เสนอความเห็นวา  ในยุทธศาสตรที่ 4 คือการ
สงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้นควร
เนนมาตรการที่เกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติ โดยสนับสนุนใหมีความรวมมือทาง
วิชาการระหวางโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนเอกชนนานาชาติ เพื่อใหโรงเรียนเอกชน
นานาชาติเขามามีสวนชวยเหลือโรงเรียนเอกชนทั่วไปโดยเฉพาะในเรื่องภาษา  
รวมถึงใหนักเรียนไทยในโรงเรียนเอกชนนานาชาติไดมีโอกาสพบกับนักเรียนไทยใน
โรงเรียนรัฐและเอกชนปกติดวย ซึ่งจะทําใหสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมไทย
ไดดีย่ิงข้ึน   

 นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการที่ 7 ใน
ยุทธศาสตรที่ 1 ที่ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมมือกับสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนดําเนินโครงการนํารองในบาง
จังหวัดเพื่อหามาตรการในทางปฏิบัติที่เปนนวัตกรรมการเรียนรูนั้น พบวาในทาง
ปฏิบัติ การดําเนินงานโครงการนํารองจะมีปญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
สถานศึกษา ทําใหมีการเปล่ียนนโยบายการทํางานซึ่งสงผลใหการดําเนินงาน
โครงการนํารองไมตอเนื่องเทาที่ควร    

 



 11

 ดังนั้น จึงขอเสนอความเห็นเรื่องนวัตกรรมการเรียนรูในโรงเรียน 2 ประการ 
คือ  1) ใหมีนโยบายที่รักษาความตอเนื่องของการดําเนินงานของในโรงเรียนเพื่อให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 2) ใหมีการคิดระบบการวัดผลการเรียนรูให
เหมาะสมกับนวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ ที่เกิดขึ้น  

 นายมานะ สุดสงวน  เสนอความเห็น 2 ประการดงันี้ 
1) ควรมีระบบการประเมินคุณภาพของครูภาคเอกชนใหเหมือนกับครูภาครัฐดวย 
2) ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางโรงเรียน

เอกชนและรัฐที่ชัดเจนเพื่อไมใหเกิดชองวางในการจัดการศึกษา เชน เรื่องเงิน
คาใชจายในการอุดหนุนรายหัวของนักเรียน เปนตน 

 ศาสตราจารยวิรุณ  ตั้งเจริญ  เสนอความเห็นวาในยุทธศาสตรที่ 4 เรื่อง 
สงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยังไม
เขมแข็งพอ ขอใหภาครัฐสนับสนุนใหโรงเรียนเอกชนมีอิสระ มีรูปแบบและนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น   เพื่อทําใหโรงเรียนเอกชนเปนโรงเรียนตนแบบ
ของความเปนอิสระและความหลากหลายทางนวัตกรรมทางการศึกษา  

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค)  เสนอความเห็นใน
การปรับยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) ควรนําเรื่องการลดหยอนหรือยกเวนภาษีซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน
และเขียนไวในยุทธศาสตรที่ 3 ไปรวมอยูในยุทธศาสตรที่ 2 ซึ่งมีสาระคลายกัน  

2) แยกเรื่องการพัฒนาครูซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาซึ่งเขียนไวใน
ยุทธศาสตรที่ 4 ออกมาเปนยุทธศาสตรเฉพาะเรื่องการพัฒนาครูใหชัดเจน  

3) ขอใหปรับยุทธศาสตรที่ 4 เปนเรื่องการสงเสริมหรือพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานของสถานศึกษาโดยเฉพาะ    

รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ  มีความเห็นวาการจะสงเสริม
โรงเรียนเอกชนใหเขมแข็งได ยุทธศาสตรสําคัญคือการสนับสนุนใหโรงเรียนเหลานั้น
รวมตัวกันเปนสภาโรงเรียนเอกชน และใหมีโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนของตนเองได เพื่อเปดโอกาสใหเกิดการแขงขันซึ่งสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด เชนเดียวกับสถาบันศึกษาอุดมศึกษาเอกชน 

ประธาน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต ฉายแสง) มี
ความเห็นวาแมวาขณะนี้รัฐบาลเปนรัฐบาลรักษาการ  ซึ่งไมสามารถนํานโยบายที่
สําคัญเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได   แตการนํารางแผนยุทธศาสตรสงเสริมการ
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มีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมาพิจารณานับวาเปนประโยชน 
เพราะเปนการเตรียมการกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี  รวมท้ังกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายวาเรื่องใดที่สามารถดําเนินการได และจําเปนตองทําเพื่อเปนประโยชน
การศึกษาโดยไมตองอาศัยอํานาจคณะรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการ
ทันที เชน การแกไขกฎระเบียบ หรือการออกประกาศในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของเอกชนในบางประเด็น   
 สําหรับประเด็นการแกไข รางพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนที่ยังไมแลวเสร็จ และ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจะขอใหมีการจัดประชุมปรึกษาหารือกับ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อหาขอยุติในเรื่องนี้ กระทรวงศึกษาธิการยินดีจะเชิญผูที่
เกี่ยวของมารวมหารือเพื่อใหไดขอยุติโดยเร็ว   
 สําหรับเรื่องสัดสวนผูเรียนภาคเอกชนตอภาครัฐนั้น ประธานมีความเห็นวา
ควรมีการกําหนดสัดสวนไวแมวาในทางปฏิบัติจะทําไดคอนขางยาก อยางไรก็ตามมี
ความจําเปนที่ตองทํางานควบคูกัน คือตองมีมาตรการและวิธีการที่แสดงใหเห็นวา
สามารถปฏิบัติใหเปนไปตามนั้นได  ไมใชกําหนดเฉพาะเนนตัวเลขเพิ่มข้ึน แต
คุณภาพลดลง ดังนั้นตองเนนเรื่องคุณภาพดวย  สวนเรื่องการยกเลิกการควบคุม
อัตราเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวที่ใหกับภาคเอกชน จะขอรับไวพิจารณา เนื่องจาก
ยังไมสามารถหาขอสรุปในวันนี้ได   

นอกจากนี้ ประธานมีความเห็นวาการเขียนรางยุทธศาสตรควรจะมีวิธีการ
เขียนที่ไมลงรายละเอียดมาตรการและวิธีการมากเกินไป แตควรเขียนในเชิงทิศทาง
หรือแนวทางเพื่อนําไปสูการปฏิบัติได   นอกจากนี้ควรจะตองมีวิธีการเพื่อปรับ
ทัศนคติตอการศึกษาของเอกชน ใหทุกคนมีความตระหนักและยอมรับวาภาคเอกชน
สามารถลดภาระของรัฐบาลไดอยางแทจริง  

นายพงษ ตนานนท  เสนอความเห็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
1) การทําใหโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพทัดเทียมโรงเรียนนานาชาตินั้นสามารถ

ทําไดดวยการใหอิสระแกโรงเรียนเอกชนในการจางครูในอัตราเงินเดือนที่สูงกวาที่
ทางภาครัฐกําหนดไว 

2) จําเปนตองมีการสรางความเขาใจกับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใหทราบถึงระบบการจัดการศึกษาของเอกชนวามีปญหาอุปสรรคอยางไร 
และจะแกปญหาไดอยางไร  



 13

3) เหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสูงกวานักเรียน
ของรัฐ สาเหตุหนึ่งมาจากครูไมตองรับภาระอื่น นอกเหนือจากงานสอน จึงมีเวลาอยู
กับนักเรียนไดเต็มที่ ตางจากครูภาครัฐซึ่งมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอนดวย 

ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ  มีขอสังเกต 2 ประการ ดังนี้ 
1) ขอใหตรวจสอบสาระของยุทธศาสตรที่ 2 มาตรการที่ 2 เรื่องการยกเลิก

เพดานคาเลาเรียนสําหรับสถานศึกษาเอกชนที่ไมขอรับเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว
จากรัฐนั้นวา สามารถทําไดโดยไมผิดตอกฎหมายหรือไม เพราะเงินอุดหนุนคาใชจาย
รายหัวเปนสิทธิที่เด็กทุกคนพึงไดรับตามกฎหมาย  

2) ยุทธศาสตรที่ 4 มาตรการที่ 4 ที่มีการกําหนดใหเล่ือนการบรรจุครูภาครัฐ
เปนปลายปการศึกษาเพื่อไมใหกระทบกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
เอกชน เห็นวาเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ และไมใชยุทธศาสตร เปนเพียง
ขอเสนอแนะการดําเนินงานนั้น  จึงเสนอใหมีมาตรการที่เนนเรื่องการสรางขวัญ
กําลังใจใหกับครูโรงเรียนเอกชนใหชัดเจนและเปนแนวทางปฏิบัตทิี่ปฏิบัติได 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายวีระศักดิ์ วงษสมบัติ) มี
ขอสังเกตเรื่องการกําหนดสัดสวนนักเรียนภาครัฐตอภาคเอกชนวาไมควรกําหนดเปน
สัดสวนที่ชัดเจน ควรกําหนดในเชิงปริมาณ และยืดหยุนไดทั้งภาครัฐและเอกชนตาม
ระดับการศึกษา โดยการสงเสริมใหมีการแขงขันกับตัวเองในเชิงปริมาณ รวมทั้ง
สามารถพิจารณาวิธีการอื่นในการเพิ่มเชิงปริมาณไดดวย เชน อาชีวศึกษานั้น 
สามารถสนับสนุนใหสถานประกอบการจัดการศึกษาเองได นอกจากนี้การจัด
การศึกษาของเอกชน จําเปนตองพิจารณาถึงจุดคุมทุนของการจัดการศึกษาดวย  

นายสุวัฒน  เงินฉํ่า  มีขอสังเกตวาเรื่องที่ผานการพิจารณาของสภาการศึกษา
และมีมติใหความเห็นชอบในการเสนอคณะรัฐมนตรีไปแลวนั้น ขอใหฝายเลขานุการ
ติดตามและนํามารายงานความกาวหนาในที่ประชุมสภาการศึกษาเพื่อทราบผลและ
ความกาวหนาในการดําเนินงานดวย  

นอกจากนี้ นายเกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ไดสงเอกสารแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหฝายเลขานุการ สรุปไดดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรที่ 2 มาตรการที่ 1.2 การใหเงินอุดหนุนเพิ่มเติมแกสถานศึกษา
เอกชนขนาดเล็กเปนกรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขตองสามารถจัดการศึกษาอยางมี
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คุณภาพและมาตรฐานนั้น ควรปรับเปน ตองสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
ไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรดวย   

นอกจากนี้ ควรมีมาตรการในการสนับสนุนเงินเพิ่มเติม/เปนกรณีพิเศษ ใหแก
สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาเพื่อเด็กดอยโอกาสและพิการ เนื่องจากปจจุบัน
สถานศึกษาสําหรับเด็กกลุมนี้มีงบประมาณในการดําเนินการไมพอเพียง  รวมทั้งจะ
เปนการลดภาระการจัดการศึกษาของภาครัฐในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมนี้
เพราะภาคเอกชนสามารถจัดไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาภาครัฐ   

2) ยุทธศาสตรที่ 4  การสงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  ควรใหความสําคัญตอมาตรการที่เขมงวดในการจัด
การศึกษานานาชาติ  ควรจัดใหมีหนวยงานใหคําปรึกษา หรือกลุมใหคําปรึกษา
สําหรับสถานศึกษาเอกชน เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ และ
ควรมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาเอกชนบางแหง จัดการศึกษา
รวมกับสถานประกอบการ/ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อผลิตกําลังคนเฉพาะทาง เชน การ
ประชาสัมพันธ การโรงแรม ชางอุตสาหกรรมบางสาขาที่เปนที่ตองการของตลาด และ
อาชีวศึกษาสาขาเกษตรอินทรีย เปนตน  

 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหฝายเลขานุการปรับแกเอกสารตามความเห็นของ
ที่ประชุม และใหเตรียมนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป โดยบางเรื่องที่
กระทรวงศึกษาธิการสามารถปฏิบัติได ใหนําไปดําเนินการไดทันที 
  สําหรับประเด็นที่ตองจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม ใหกระทรวงศึกษาธิการจัด
ประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานตอไป  
  เนื่องจากประธานมีภารกิจเรงดวน จึงมอบหมายใหนายอมเรศ ศิลาออน เปน
ประธานดําเนินการประชุมตอไป  

3.2 ขอเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการ
ของกลุมอุตสาหกรรม 

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา (นางสุทธศรี วงษสมาน) 
รายงานวา ขอเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการของกลุม
อุตสาหกรรม มีความเปนมาสืบเนื่องจากสังคมยุคโลกาภิวัตนมีความตองการกําลังคน
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ที่มีคุณภาพสูงข้ึน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2546 และวันที่ 
9 พฤศจิกายน 2547 ใหเรงรัดจัดทํานโยบายและแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน
และใหมีการศึกษาความตองการกําลังคนสาขาตาง ๆ สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาจึงเห็นควรดําเนินโครงการการศึกษาความตองการกําลังคนของกลุม
อุตสาหกรรม  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการกําลังคนของกลุม
อุตสาหกรรมตางๆ และจัดทําขอเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนเสนอตอ
รัฐบาล หนวยงานที่เกี่ยวของ และสถาบันการศึกษาตอไป 

ในการศึกษานี้ ไดกําหนดกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย ไดแก กลุมบริษัท
มหาชน จํานวน 473 บริษัท ใน 9 กลุมอุตสาหกรรม  โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
1) สํารวจความตองการกําลังคนของกลุมสถานประกอบการ  2) จัดประชุมกลุมอภิปราย 
(Focus Group Discussion) เพื่อเก็บขอมูลเชิงลึกในแตละกลุมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ 
สภาพการใชกําลังคนในปจจุบัน ปญหาขอจํากัด ความตองการกําลังคนทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพในอนาคต และขอเสนอแนะในการผลิตและพัฒนากําลังคน   
3) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความตองการกําลังคนของประเทศ 
4) สังเคราะหขอมูลที่ได ยกรางรายงานผลการศึกษาความตองการกําลังคนของกลุม
อุตสาหกรรม  นําเสนอตอคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานนโยบายและแผนการ
ศึกษา  เพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  จากนั้น ไดปรับปรุงแกไขเพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณา โดยสรุปผลการศึกษาได  ดังนี้ 

1. สภาพการใชกําลังคน 
    จากการศึกษาพบวาสถานประกอบการที่ศึกษาสวนใหญ มีลักษณะการ

ทํางานที่ใชกําลังแรงงานเปนหลัก (labor intensive) มีโครงสรางการจางงานในระดับสูง : 
ระดับกลาง/ปฏิบัติการ : ระดับต่ํา/แรงงาน  เปนอัตราสวนประมาณ 10 : 70 : 20  จําแนก
ตามสายงานเปนสายงานบริหาร : สายงานหลัก : สายงานสนับสนุน เปน 10 : 65 : 25
สวนใหญรับผูจบระดับปริญญาโท-เอก  และ/หรือมีการศึกษาตอหรือมีความรูดานการ
บริหารธุรกิจ (MBA) ในสายงานบริหาร สวนสายงานหลัก/สายการผลิตรับผูจบปวส. - 
ปริญญาตรีมาก และสายงานสนับสนุนรับผูจบปริญญาตรี มีอัตราการเขาออกงาน 
(turnover rate) อยูระหวางรอยละ 1-20  มีแนวโนมการจางงานแบบรับเหมาชวง (sub 
contract) หรือจางบุคคลภายนอกรับดําเนินการ (outsourcing) มากขึ้น รวมถึงจาง
พนักงานชั่วคราว (part time) มากขึ้น ตองฝกอบรมหรือพัฒนาพนักงานใหมที่รับเขา
ทํางานและมีแนวโนมเลือกจางแรงงานตางชาติมากกวาคนไทย   
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2. ปญหาและขอจํากัดดานกําลังคนดานปริมาณและคุณภาพ  
    จากการศึกษาพบวาสวนใหญขาดแคลนกําลังคนระดับกลางหรือระดับ

ปฏิบัติการคอนขางมาก โดยเฉพาะผูจบระดับ ปวช.-ปวส. ในบางสาขาวิชาที่สถาบัน 
การศึกษาผลิตไดนอย และเนื้อหาสาระที่เรียนไมตรงกับการใชงานหรือการปฏิบัติงานจริง  
นอกจากนี้อัตราการลาออก/ยายงานของพนักงานใหมคอนขางสูง  โดยเฉพาะใน
ตําแหนงที่ขาดแคลนและหายากและแรงงานขาดทักษะความรูพื้นฐานที่จําเปน ไดแก 
ภาษา ความรูดาน IT คณิตศาสตรและคุณลักษณะที่สําคัญ เชน การจัดการ การคิด
วิเคราะห การแกปญหา ความอดทน  

3.  ความตองการกําลังคนในอนาคต 
     ความตองการเชิงปริมาณพบวาใน 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2548-2552) พบวา 

ใน 3 กลุมอุตสาหกรรมหลักของประเทศ คือ กลุมอุตสาหกรรมภาคการผลิต กลุม
อุตสาหกรรมภาคบริการ และกลุมโลจิสติกส ตองการกําลังคนเพิ่มจาก 4.6 ลานคน 
ในป 2547 เปน 5.5 ลานคน ในป 2552  
      ความตองการกําลังคนในเชิงคุณภาพ  จากการศึกษาพบวา กลุมอุตสาหกรรม  
ตองการกําลังคนที่มีคุณลักษณะดานตางๆ  ความรูและทักษะที่จําเปน (skills for life 
or soft skills) คือ ความรูและทักษะการติดตอสื่อสาร (ฟง พูด อาน เขียน) ความรู
และทักษะการใชคอมพิวเตอรและดาน IT ตัวเลขและการคํานวณเบื้องตน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห แกปญหาในงาน เปนตน ความรูและทักษะวิชาชีพ 
(skills for work) คือ ทักษะวิชาชีพที่หลากหลายที่เกี่ยวของกับงาน มีประสิทธิภาพสูง
ในการทํางาน ความรูและทักษะเชิงชางพื้นฐาน เปนตน นอกจากนี้ยังตองการ
กําลังคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการทํางาน และคุณลักษณะสําคัญ
ของการทํางานคือมี  ความซื่อสัตย จงรักภักดี  รักตอองคกร  รับผิดชอบตอหนาที่
และตรงตอเวลา  มีวินัย  ความมุงมั่น คิดในทางบวก มุงความสําเร็จของงาน  เปนตน 
     ความตองการกําลังคนในแตละกลุมอุตสาหกรรม จากผลการศึกษาพบวา 
กลุมอุตสาหกรรมสวนใหญตองการกําลังคนตามลําดับและในสาขาตางๆ  สรุปไดดังนี้  
ชางระดับชางเทคนิคและชางฝมือ  ชางเทคนิคระดับปวส./ปวช. ดานชางเครื่องกล 
โรงงาน ชางเขียนแบบ  ชางควบคุมเครื่อง ชางที่มีทักษะซอมบํารุงรักษา ชาง
อิเล็กทรอนิกส แมคคาทรอนิกส และกําลังคนในสายงานหลักตองการมาก ไดแก 
วิศวกรโรงงาน และหรือวิศวกรสายการผลิต ที่ทํางานในแตละอุตสาหกรรม  โดย
เฉพาะที่มีประสบการณงานขาย และภาษาตางประเทศ  และกําลังคนสายงาน
สนับสนุนที่ตองการมาก  ไดแก นักวิทยาศาสตร นักคอมพิวเตอร นักวิเคราะหระบบ  
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แพทย พยาบาลที่มีความรูภาษาตางประเทศเพื่อรองรับการสงเสริมการเปน
ศูนยกลาง  Health Care ของประเทศไทย พนักงานสายบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร 
การเงิน การบัญชี สายงานขายและการตลาด เปนตน  
 4. ขอเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคน 

จากการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการกําลังคนของกลุม
อุตสาหกรรม  จึงไดจัดทําขอเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนตามความ
ตองการของกลุมอุตสาหกรรม สรุปไดดังนี้ 

4.1 ระดับสถาบันการศึกษา 
1) ควรทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน 
2) เนนการพัฒนาความรูและทักษะดานภาษา   
3) สอดแทรกเนื้อหาสาระการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการเรียน

การสอน  รวมทั้งเนื้อหาสาระที่จะเปนประโยชนตอการทํางานในอนาคต   
4) ขยายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา โดยความ

รวมมือกับสถานประกอบการในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น  
5) สงเสริมใหนักศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพมากขึ้น   
6) เสริมสรางใหนักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห การใชเหตุผล  การ

ทํางานเปนกลุม   
7) ใหขอมูลและสาธิตวิชาชีพ  สภาพการทํางานและการเตรียมตัว

สมัครงานแกนักศึกษา   
8) มีระบบฐานขอมูล ติดตามการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาทุกป  
9) ผลักดันใหมีการวัดผลการศึกษา โดยพิจารณาจากความสามารถ

ในทางปฏิบัติในสัดสวนเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในสายวิชาชีพ 
10) จัดหลักสูตรตอยอดเพื่อใหความรูแกพนักงานที่ตองการพัฒนา

ตนเองและศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 
11) พัฒนาสถาบันการศึกษาใหเปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ

เฉพาะดานและรวมกับสถานประกอบการ 
12) สงเสริมใหสถาบันเทคโนโลยีที่เปดสอนในระดับอุดมศึกษาใน

ภูมิภาคตางๆ  จัด “โรงเรียนสาธิตวิชาชพี” รับนักเรียนที่เรียนดีเขาศึกษาสายวิชาชีพ 
4.2 ระดับประเทศ/หนวยงานภาครัฐ 

1) วางแผนผลิตและพัฒนากําลังคนในอนาคต  ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่อง   



 18

2) ใหมีกลไกประสานความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคน
จากหลายฝายที่ เกี่ยวของ  ทั้งระดับประเทศ /หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษาทุกระดับ/ประเภท  

3) สรางคานิยมและจูงใจใหนักเรียนเขาศึกษาในสายอาชีพมากขึ้น
โดยเฉพาะในระดับ ปวส. และ ปวช.  

4) จัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวกับกําลังคนใหเปนระบบ  ทั้งดานความ
ตองการ  การผลิตกําลังคน  การใชกําลังคน 

5) ระดม จัดสรร และใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนากําลังคนและใช
มาตรการงบประมาณในการกํากับทิศทางการผลิตกําลังคน 

6) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาดวยมาตรการตางๆ ไดแก  
การเพิ่มงบประมาณการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานการศึกษาใหสูงข้ึน   

7) เรงรัดใหมีระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ(TVQ)  และการจัดตั้ง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  รวมทั้งการผลักดันใหกลุมอาชีพจัดทํามาตรฐานอาชีพ 

8) พัฒนาระบบเทียบโอนการศึกษา 
9) ปฏิรูปหลักสูตรสายอาชีวศึกษาใหเปนลักษณะผูใชกําหนด (demand-

driven) และเนนฐานสมรรถนะ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลอง
เชื่อมโยงกันในทุกระดับ/ประเภท   

10) ปรับปรุงแกไขกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ รวมทั้งมีมาตรการ
ที่หลากหลาย เพื่อจูงใจใหสถานประกอบการเขามารวมจัดการศึกษาและฝกอบรม  

11) พัฒนากฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับการทํางาน เพื่อสงเสริม
ใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูจากการทํางานจริง 

12) ใหการสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จําเปนแกภาคเอกชน  โดยเฉพาะ  
สาขาที่ขาดแคลน  

4.3 ภาคเอกชน/สถานประกอบการ 
1) ใหสถานประกอบการที่มีความพรอมเขามารวมจัดการศึกษาเพื่อ

ผลิตบุคลากรใหตรงกับความตองการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ    
2) ใหความรวมมือกับภาครัฐและสถาบันการศึกษาในการฝกงานของ

นักศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตร  การเปนวิทยากร  เปน
แหลงเรียนรู  หรืออื่น ๆ  

3) รวมวิจัยและพัฒนากับสถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐ 
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4) รวมเปนเครือขายทางวิชาการ (skills academies)  หรือศูนยฝก
รวมในนิคมอุตสาหกรรม  เพื่อเปนแหลงพัฒนากําลังคนรวมกับสถาบันการศึกษา
และ/หรือภาครัฐ   

5) รวมสรางงานและอาชีพใหม ๆ เพื่อรองรับผูจบการศึกษาและ
ลักษณะงานในอนาคตที่หลากหลาย  และใชวิทยาการเทคโนโลยีระดับสูง รวมทั้งพัฒนา
ระบบการใหคาตอบแทนตามความสามารถ  

6) ใหขอมูลสภาพการจางงานและแนวโนมกําลังคนที่ตองการทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพแกภาคการผลิตอยางตอเนื่อง 

7) ภาคอุตสาหกรรมหรือองคกรวิชาชีพควรมีสวนรวมสงเสริมแนะแนว
อาชีพ รวมทั้งเปนกรรมการโรงเรียนและสถาบันการศึกษามากขึ้น 

8) อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันควรรวมมือกันและรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ ใหกวางขวางขึ้น 

5.  ขอเสนอนโยบายเรงดวน 
 1) เรงระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนและปรับกระบวนการผลิต เพื่อให

ผูสําเร็จการศึกษา/กําลังคนโดยเฉพาะระดับกลางมีคุณภาพสูงข้ึน และมีปริมาณ
สอดคลองกับความตองการ โดยเฉพาะในระดับ/สาขาที่ขาดแคลน 

 2) สรางทัศนคติและมีสิ่งจูงใจใหมีผูเรียนสายอาชีพมากขึ้นดวยการพัฒนา 
career path ที่ชัดเจน พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ) ใหมีผลโดยเร็ว และปรับ
ระบบจายคาตอบแทนตามสมรรถนะ 

 3) มีกลไกใหเกิดความรวมมือระหวางภาคเอกชน ภาครัฐและสถาบันการ 
ศึกษาที่ชัดเจน รวมทั้งมีมาตรการจูงใจใหภาคเอกชนเขามารวมลงทุนจัดการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาและฝกอบรมเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อโปรด
พิจารณา ดังนี้ 

1) เพื่อรับทราบผลการศึกษาความตองการกําลังคนและขอเสนอแนวทางการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการของกลุมอุตสาหกรรม และหนวยงานที่
เกี่ยวของรับไปพิจารณาประกอบการดําเนินงานตอไป 

2) เห็นชอบขอเสนอนโยบายเรงดวนและมอบหมายใหคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษาดานการวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนเสนอตอสภา
การศึกษาและคณะรัฐมนตรีโดยดวนตอไป 
 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3.2) 
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การพิจารณา 
ปลัดกระทรวงวฒันธรรม มีขอเสนอแนะ ดังนี ้ 
1) ความตองการกําลังคนในแตละกลุมอุตสาหกรรมนั้น ควรเพิ่มสาขาสารัตถะ 

(content industry) ไวดวย นอกจากนี้ คําบางคํา เชน “นักคอมพิวเตอร” ตองแสดง
ความหมายที่ชัดเจน 

2) เรื่องขอเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคน ขอ 3 ความวา “การ
สอดแทรกเนื้อหาสาระการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรักในองคกร ความ
ซื่อสัตย รับผิดชอบ และความอดทนในการเรียนการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระที่จะเปน
ประโยชนตอการทํางานในอนาคต ...” ควรใชขอความการศึกษาความตองการ
กําลังคนของกลุมอุตสาหกรรมในเชิงคุณภาพดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณใน
การทํางานมาใสแทน เพื่อใหมีความชัดเจนมากขึ้นและควรมีการสอดแทรกเนื้อหา
สาระการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไวในหลักสูตรใหแกนักเรียน นักศึกษาดวย  

นายนิพนธ สุรพงษรักเจริญ เสนอความเห็น ดังนี้  
 1) ขอเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการของกลุม
อุตสาหกรรมตองมีการปรับปรุงขอมูล (update) อยูเสมอ และตองมีความยืดหยุน 
เนื่องจากบางกลุมอุตสาหกรรมตองปรับตัวใหทันกับโลกของการแขงขัน โดยเฉพาะ
กลุมสินคาและกลุมบริการมีการปรับเปล่ียนอยางรวดเรว็  
 2) ปญหาการขาดกําลังแรงงานระดับลางเปนปญหาสําคัญ เนื่องจากปจจุบัน
สถานประกอบการมีความตองการแรงงานระดับลางเปนจํานวนมาก ขณะที่ประเทศ
ไทยขาดแคลนแรงงานระดับนี้ ทําใหจําเปนตองจางแรงงานจากประเทศใกลเคียง 
ไดแก พมา ลาว กัมพูชา เขามาทํางาน ซึ่งแรงงานตางชาติเหลานี้กอใหเกิดปญหา
สังคมคอนขางมาก  

จากปญหาดังกลาว สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดเรงระดมทําความ
เขาใจกับผูประกอบการ ดังนี้ 1) ตองนําเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาชวย 2) ตอง
เปล่ียนกําลังแรงงานไรฝมือ (un-skilled labor) ใหเปนแรงงานที่มีความรู (knowledge 
worker)  3) ตองทําใหกําลังแรงงานมีความรูทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย 4) ตองนํา
ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (TVQ) มาใช ซึ่งสถานประกอบการบางแหงได
นํามาใชแลว และขณะนี้รอกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหเกิดผลในทางปฏิบัติที่ตอเนื่อง  

ดังนั้น สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตองนําแผนการพัฒนากําลังคน 
(manpower) มาพิจารณาวา จะผลิตกําลังคนในแตละระดับการศึกษาอยางไร และมี
หนวยงานหรือสถานศึกษาใดที่รับผิดชอบ โดยตองระบุใหชัดเจนวาในแตละ
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สถานศึกษาที่ผลิตกําลังคนของกลุมอุตสาหกรรมจะมีความเปนเลิศในเรื่องใด โดยใช
ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (TVQ) เปนตัวกําหนด นอกจากนี้ ตองเปล่ียนกระบวน
ทัศน (paradigm) ของคนในสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการใหมีความ
สอดคลองกัน   

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (นางสุวรรณี  คํามั่น) กลาววา จากมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 เห็นชอบใหมีการศึกษาความตองการกําลังคนสาขาตาง ๆ 
นั้น กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สถานประกอบการ สถาบัน
เฉพาะทาง สถาบันการศึกษาที่เชื่อมโยงกับภาคผูใชแรงงานไดมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ไดจัดทําแผนปฏิบัติการของแตละสาขา รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ใหสอดคลองกับความตองการและการพัฒนาประเทศ และเรงรัดจัดทําระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ (TVQ) เรียบรอยแลว 

นอกจากนั้น ยังมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
1) ควรพิจารณาทบทวนเรื่องความตองการของตลาดแรงงานที่เปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็ว (demand driven)ใหชัดเจน เชน อุตสาหกรรมยานยนต เนื่องจาก
ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ได
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมหลักเรียบรอยแลว โดยศึกษาความตองการแรงงานเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพตามโครงสรางการผลิตตามหวงโซอุปทาน (supply chain) 
และวิกฤติของความรูและทักษะในการทํางาน (critical knowledge and skill) 
นอกจากนี้ ไดมีการวิเคราะหปญหาชองวางระหวางระดับความรูและทักษะที่เปนจริง
ของกําลังแรงงาน ทักษะที่ขาดอยูสําหรับคนทํางานแลว (skill gap) รวมทั้งความรูที่
ขาดอยูสําหรับคนทํางานแลว (knowledge gap) ดังนั้น ฝายเลขานุการอาจนําผล
การศึกษาของ สศช. ดังกลาวมาพิจารณาเชื่อมโยงกับรางยุทธศาสตรฉบับนี้ จะทําให
กระชับและมีความชัดเจนมากขึ้น  
 นอกจาก สศช. จะไดจัดทําแผนยุทธศาสตรดังกลาวขางตนแลว สศช. ได
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดรับผิดชอบการจัดทําแผนปฏิบัติการในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนดังกลาว รวมทั้งยังมีหนวยงานอื่นที่อยูระหวางการจัดทําแผน
ผลิตกําลังคนเชนเดียวกัน  
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 ดังนั้นฝายเลขานุการ จึงควรพิจารณาหากลไกในการเชื่อมโยงขอมูลจาก
หนวยงานตางๆ ที่ดําเนินการอยูมาใชประโยชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรดังกลาว  

นายชิงชัย หาญเจนลักษณ  เสนอความเห็น ดังนี้ 
1) เรื่องกลไกการเชื่อมโยงและการปรับปรุงขอมูลการผลิตและพัฒนากําลังคน

ตามความตองการของกลุมอุตสาหกรรมใหทันสมัยเปนเรื่องสําคัญ สกศ.จึงควร
ประสานความรวมมือกับภาคเอกชนใหใกลชิดมากขึ้น เนื่องจากภาคเอกชนจะรูวา
กลุมอุตสาหกรรมใดที่เปนจุดเนนสําคัญ (focal point) นอกจากนี้ ควรมีการหารือ
รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย สมาคมธนาคารไทย  
เปนตน  

2) ในดานอุตสาหกรรมภาคบริการ ควรขยายภาคบริการใหครอบคลุมเรื่อง
การลงทุน (finance) การธนาคาร (banking) การประกันภัย (insurance) การบริการ
สุขภาพ (health services) รวมถึงการทองเที่ยว (tourism) ดวย นอกเหนือจากเรื่อง
โรงแรมและภัตตาคาร เทานั้น  

ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ มีความคิดเห็นดังนี้ 
1) การศึกษาความตองการกําลังคนของกลุมอุตสาหกรรมนั้น ควรพิจารณา

จากแนวโนมของสังคมและแนวโนมของประเทศในอนาคตเปนหลัก  แลวจึงตามดวย
ข้ันตอนการพัฒนาจากแรงงานระดับลางสูแรงงานระดับฝมือและแรงงานระดับที่มี
ความรู  

2) เรื่องการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ (skills for work) ตองคํานึงถึง
ทักษะ 2 ดาน คือ ทักษะดานปฏิบัติทั่วไป (manual skill) และทักษะในการแกปญหา 
(problem solving skill) ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญตอการทํางานคอนขางมาก 

3) เรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการทํางาน ควรเพิ่มเรื่อง
ความสามารถในการเรียนรู และการมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและการเรียนรูเพื่อการ
ปรับเปล่ียนงานดวย   

ผูชวยศาสตราจารยชนะ กสิภาร  มขีอเสนอแนะ ดังนี ้
1) ในการศึกษาความตองการกําลังคนของกลุมอุตสาหกรรมตองมีการ

วิเคราะหในเชิงลึกเพื่อศึกษาสาขาที่ขาดแคลน (skill shortage) กอนทั้งปริมาณและ
คุณภาพ จากนั้นจึงศึกษาวาเมื่อทํางานแลวยังขาดทักษะอะไรบาง (skill gap)  
 2) ควรตองสรางความเขมแข็งใหกับกลุมอาชีพในการจัดทํามาตรฐานอาชีพ 
เนื่องจากระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเอง  ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการอยู โดยมี
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โครงการรวมกับประเทศอังกฤษ  ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ซึ่งตองการความรวมมือจากทุก
ฝาย เพื่อผลักดันใหเกิดระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพโดยเร็ว  

3) ควรสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพรอม
สําหรับการศึกษาตอดานเทคโนโลยี  

ประธาน (นายอมเรศ  ศิลาออน)  เสนอความเห็น ดังนี ้
1) ควรใหความสําคัญกับการฝกอบรมโดยความรวมมือกันระหวางหนวยงาน

ภาครัฐกับสถานประกอบการ  เพื่อใหมีความพรอมในการทํางานซึ่งจะสงผลใหอัตรา
การเขาออกงาน (turnover rate) ต่ําลง   
 2) ควรตรวจสอบความถูกตองของขอมูลความตองการคนในอุตสาหกรรมการ
บริการ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญมากตอระบบเศรษฐกิจ โดยงานวิจัยระบุวาในอีก 
5 ปขางหนามีความตองการเพิ่มข้ึนเพียง 2 แสนคน  และเมื่อจําแนกตามระดับ
การศึกษา พบวา ความตองการผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 30 ระดับ
อาชีวศึกษารอยละ 7 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 19 และต่ํากวาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 44 นั้น มีความถูกตองหรือไม หากความตองการ
กําลังคนมีลักษณะเชนนี้ จะทําใหโครงสรางการผลิตเปนปญหาตอการพัฒนา
อุตสาหกรรม  
 3) เรื่อง “โรงเรียนสาธิตวิชาชีพ” เปนความคิดที่นาสนใจ ควรใหมหาวิทยาลัย
ที่ผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีดําเนินการ เพื่อจูงใจใหมีคนสนใจเรื่องวิชาชีพมากขึ้น  

นอกจากนี้ นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ไดสงเอกสารขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ขอเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการของกลุมอุตสาหกรรม 
ใหฝายเลขานุการ สรุปไดดังนี้ 

1) ควรมีการเปรียบเทียบความตองการกําลังคนในอนาคตทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยในเชิงปริมาณควรระบุใหชัดเจนวาแตละกลุมอุตสาหกรรมีความตองการ
กําลังคนเทาใด และในเชิงคุณภาพ ควรระบุใหชัดเจนถึงคุณสมบัติรวมหรือคุณสมบัติ
พื้นฐานที่เปนที่ตองการของทุกกลุมอุตสาหกรรม และคุณสมบัติเฉพาะทางของแตละ
กลุมอุตสาหกรรม 

2) ควรนําเสนอขอมูลเปนตาราง กราฟ แผนภูมิแทง  หรือไดอะแกรมตางๆ 
เพื่อทําใหการนําเสนอขอมูลมีความนาสนใจมากขึ้น 

3)  ควรระบุกํ าหนดหนวยงานรับผิดชอบใหชัดเจน  เชน  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรพัฒนาระบบแนะแนวอาชีพในสายอาชีพใหมี
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ประสิทธิภาพและคุณภาพ และมีการจัดทําเอกสารแนะแนวอาชีพที่หลากหลาย  
นอกจากนี้ สถานประกอบการหรือภาคเอกชน ควรเปดกวางสําหรับใหนักเรียนเขา
ฝกงานในชวงปดเทอม เปนตน  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมเห็นชอบขอเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนตามความ
ตองการของกลุมอุตสาหกรรม โดยใหฝายเลขานุการนําขอคิดเห็นของที่ประชุมไป
ปรับปรุงเพิ่มเติม และใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาดําเนินงานในสวนที่
เกี่ยวของตอไป รวมทั้งใหคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานการวางแผนการจัด
การศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนตามความตองการของประเทศนําขอเสนอแนวทางการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนและนโยบายเรงดวนไปจัดทําแผนการผลิตและพัฒนา
กําลังคนเสนอตอสภาการศึกษาและคณะรัฐมนตรีตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อทราบ  : รายงานการวิจัยเร่ือง ศึกษาเปรียบเทียบ 
 การพัฒนาการศึกษาไทยกับนานาชาติ : นวัตกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต 

รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นายสมเกียรติ ชอบผล) นําเสนอผลการศึกษา
เปรียบเทียบการพัฒนาการศึกษาไทยกับนานาชาติ : นวัตกรรมดานการเรียนรูตลอด
ชีวิตเพื่อยกระดับการศึกษาของแรงงานไทย ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษานวัตกรรมทางการศึกษาที่ดีเดนซึ่งสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตและการศึกษาของแรงงานในตางประเทศ โดยศึกษาขอมูลจาก 8 
ประเทศ และจัดทําขอเสนอแนวทางในการดําเนินงานเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประเทศไทย โดยมีจุดเนนที่การยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 

1. รูปแบบและการดําเนินงานดานนวัตกรรมที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
จากผลการศึกษาพบวาทุกประเทศมีเปาหมายการเรียนรูตลอดชีวิตระดับชาติ และ
สนับสนุนนวัตกรรมที่สงเสริมการเรียนรูของวัยแรงงาน 

2. ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน ดานการเรียนรูตลอดชีวิตของคนไทย 
และการยกระดับการศึกษาของแรงงานไทย เชน ใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต จัดการศึกษาใหมีความหลากหลาย ยืดหยุน เปดกวาง เขาถึง
ไดงาย มีการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาใชเพื่อการศึกษา เปนตน 
การยกระดับการศึกษาใหแรงงานไทย เชน การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ใหกับแรงงานไทย ในรูปแบบศูนยการศึกษาในสถานประกอบ ใหมีการจัดการศึกษา
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ตลอดชีวิต รูปแบบทวิภาคี ปรับหลักสูตรและเนื้อหาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม 
ความตองการของผูเรียน รวมทั้งรูปแบบการเรียน และการวัดผล เปนตน 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อทราบ 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุระเบียบวาระที ่4) 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ  
 รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นายสมเกียรติ ชอบผล) รายงานใหที่ประชุม
ทราบเรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ 2 เรื่อง ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548-2551 ซึ่ง 
สภาการศึกษามีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2549 เห็นชอบหลักการ ใหนําขอคิดเห็น
ของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงและเสนอคณะรัฐมนตรีตอไปนั้น สกศ. ไดปรับปรุง
ตามความเห็นของที่ประชุมแลว และไดจัดทําประมาณการเปาหมาย ผูรับบริการ
การศึกษา  ประสานกับหนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตรและ
เตรียมนํายุทธศาสตรการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2548-2551 เสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป  
 2) ความตองการครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ไดนําเสนอในการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2549 
ซึ่งสภาการศึกษามีความเห็นในการปรับแกเอกสาร ดังนี้  คือ 1) ใหแสดงขอมูล
สถานภาพ ปญหาในมิติตางๆ ในภาพรวม 2) เนนเรื่องการแกไขปญหาดานบริหาร
จัดการกอน 3) ยึดหลักการเสมอภาค ประสิทธิภาพ คุณภาพเปนหลัก  

สกศ.ไดปรับปรุงแกไขตามความเห็นของที่ประชุมสภาการศึกษาแลว และได
จัดการประชุมรวมกับผูแทนองคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนําเสนอ
ตอรองนายกรัฐมนตรี (นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย) แลว นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ 
ยังไดทําหนังสือหารือเรื่องดังกลาวตอรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) 
ซึ่งไดมอบหมายใหสํานักงบประมาณพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของรองนายกรัฐมนตรี และสํานักงบประมาณมีความเห็นวา การเพิ่ม
อัตรากําลังจะทําใหคาใชจายบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้นมากกวาที่ควร
จะเปน (ป 2549 เทากบั 67.44 %)  จึงเห็นสมควรใหกระทรวงศึกษาธิการเรงดําเนินการ 
ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู ดังนี้   1) ควรใหขอชะลอการบังคับใช
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มาตรการของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ โดยใหคงตําแหนงเกษียณอายุ
ราชการ และนําอัตราไปบรรจุพนักงานราชการหรือคาจางชั่วคราวแทน  2) ใชระบบ
บริหาร จัดการเครือขายการจัดการเรียนการสอนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
บูรณาการการจัดการเปนกลุมโรงเรียนและใชครูรวมกัน  4) สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาใหสรางเครือขายเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน  และ 5) เรงสํารวจอัตรา
กําลังคนในสังกัด โดยแยกจํานวน ประเภท และวุฒิการศึกษาใหชัดเจน ซึ่งขณะนี้สกศ. 
กําลังปรับปรุงเอกสารตามความเห็นของที่ประชุมและเตรียมจะจัดประชุมรวมกับ
ผูแทนหนวยงานอีกครั้งหนึ่ง 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
นางเพ็ญพรรณ  จิตตะเสนีย 
นางโชติกา       วรรณบรุี 

                                            นางนนัทิชา       แจมนุราช 
                                        ผูจดรายงานการประชมุ 

   นายสมเกยีรติ   ชอบผล  
               รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
               ผูตรวจรายงานการประชุม 

  


